
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
สมัยสามัญประจำปี  สมัยที่  ๓  ของปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ครั้งที่  ๑ 
วันที่   ๑๐   สิงหาคม   ๒๕6๓ 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
---------------------------------- 

ผู้มาประชุม  จำนวน 12  คน 
ผู้ไม่มาประชุม  จำนวน   -    คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  ๗   คน 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    ๑.๑  แนะนำเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาดคนใหม่ 
    -  นายอรรถพล  ทีภูเวียง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด 
    แทนตำแหน่งเลขาฯ ที่ว่าง  เนื่องจากเลขาฯ คนเดิมลาออกไปประกอบอาชีพอ่ืน 
  1.๒ เรื่องการจัดกิจกรรมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 256๓ 
ประธานสภาฯ  - ด้วยอำเภอชุมแพได้กำหนดจัดกิจกรรมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 256 ๓               
ในวันพุธที่  12  สิงหาคม  256๓   ส่วนกำหนดการนั้นทางอำเภอยังไม่แจ้งมา  เมื่อทางเทศบาลได้
กำหนดการท่ีแน่นอนจากอำเภอชุมแพแล้ว  จะรีบแจ้งให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่านทราบต่อไป 

 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2  ของปี พ.ศ. 

๒๕๖๓  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕6๓ 
 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมาเป็นเวลา
พอสมควร  

นายบุญชู  นินสะคู   -  เสนอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเขียนรายงานการประชุมทุกคำด้วยครับไม่ว่าเรื่องที่อยู่ใน 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) วาระการประชุม และเรื่องอ่ืน ๆ 
นายชัยชนะ กลางสุวรรณ  -  จากการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาที่ผ่านมา  กระผมขอแก้ไขข้อความหน้า ๔ 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑)  มติที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็น 

อนุมัติ    ๑๑  เสียง    ไม่อนุมัต ิ - เสียง 
ขาดประชุม    -    คน  งดออกเสียง   ๑ เสียง  (ประธานสภาฯ) 
จึงจะครบตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 

นายชาญชัย ชาติพหล  -  ผมขอแก้ไขข้อความหน้า ๔ และหน้า ๕ มติที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบและอนุมัติโอน 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เพ่ือดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

อนุมัติ    ๑๐  เสียง    ไม่อนุมัต ิ - เสียง 
ขาดประชุม    -    คน  งดออกเสียง   ๒ เสียง   
เนื่องจากผมและประธานสภางดออกเสียง  จึงจะถูกต้องตามจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมาเป็นเวลา
พอสมควร แต่ไม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประการใด ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุม 

 



มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ของปี ๒๕6๓
ครั้งที ่ 1  เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  ๒๕6๓  ด้วยมติ ดังนี้ 

รับรอง  ๑1  เสียง  
ไม่รับรอง   0  เสียง  
งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ) 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔

วาระท่ี ๑ (ปรึกษาในหลักการแห่งร่าง) 
ประธานสภาฯ  - ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาดได้ยื่นญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 256๔ เพ่ือบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ของปี  
25๖๓ เพ่ือขอให้สภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและตราเป็นเทศบัญญัติ
ต่อไป  ซึ่งในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณนั้นจะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวไม่ได้ 
จะต้องพิจารณาใน ๓ วาระ คือ 

  วาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่าง โดยจะให้ที่ประชุมได้อภิปรายพอสมควร 
แล้วจะขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างฯ หรือไม่ 

  วาระที่ ๒ การแปรญัตติเรียงตามลำดับเฉพาะที่มีการแปรญัตติแห่งร่างฯ โดยจะให้ที่ประชุม
ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือตามที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 

  วาระที่ ๓ ให้ที่ประชุมสภาฯ ลงมติว่าจะตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ โดยจะไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

  ก่อนที่ประชุมสภาฯ จะได้พิจารณาปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ นั้น ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาดได้แถลงรายละเอียดงบประมาณประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เชิญครับ 

 

นายกเทศมนตรี  - ได้แถลงงบประมาณประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุม
สภาฯ ให้ทราบถึงสถานการณ์การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ดังนี้ 

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสะอาด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลโนนสะอาด จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ  256๔   ดังต่อไปนี้  

    1. สถานการคลัง 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เทศบาลตำบลโนนสะอาดได้ประมาณการรายรับไว้                
4๑,๐๐๐,000 บาท (เงินรายได้ 2๐,๐๐๐,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป ๒๑,000,000 บาท) ทั้งนี้ 
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ นั้น การตั้งงบประมาณด้านรายได้ที่จัดเก็บเองของเทศบาล
ตำบลโนนสะอาด ภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไป และการตั้งงบประมาณด้านรายจ่าย ให้กระทำ
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
กำหนด เพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ตาม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 256๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน
รายรับให้จัดทำประมาณการายรับทั้งปีให้ครบทุกหมวด  โดยตั้งรับไว้ ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ ในส่วนของ
งบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ 4๑,๐๐๐,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถบริหารงาน 



ขององค์กรเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและจัดการบริการสาธารณด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ซึ่งการจัดทำงบประมารของเทศบาลตำบลโนนสะอาด เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุ ล คือ
รายรับเท่ารายจ่าย 

    2. การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมาและในปีปัจจุบัน 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับของเทศบาลตำบลจะมีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบ

กับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายก็ตาม แต่
เทศบาลตำบลโนนสะอาดก็สามารถดำเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุก
รายการ  

เพ่ือให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 256๔ ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือสร้างความผาสุก ความสงบปลอดภัย  รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย  จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ดำเนินการจัดทำและพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด   

สำหรับรายละเอียดประมาณการงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.            
2๕๖๔  นั้น ปรากฏตามเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ที่ได้นำเสนอต่อ
ที่ประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ดังนี้  (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประธานสภาฯ  -  ได้ให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาและร่วมปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ เป็นเวลา

พอสมควร และให้ผู้ที่ประสงค์จะอภิปรายได้อภิปราย  
นายชาญชัย ชาติพหล  -  เรียนท่านประธาน กระผมนายชาญชัย ชาติพหล สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ กระผมได้ 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒)  ตรวจสอบร่างเทศบัญญัติ ๒๕๖๔  แล้ว  พบอยู่  ๒  โครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ทุกปี  แต่จะเห็นได้ว่า

เมื่อจะดำเนินโครงการจะต้องมีการโอนงบประมาณมาเพ่ิมทุกปี คือ 
๑. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรท้องถิ่น 
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน

สาธารณสุขมูลฐาน 
ซึ่งถ้าจะตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ และจะต้องดำเนินการจริง ๆ  ก็ขอให้ตั้งงบประมาณให้เพียงพอ
ต่อการดำเนินการ  แต่ถ้างบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินการก็ไม่ควรตั้งไว้ตั้งแต่แรก  เพราะ
จะต้องมีการโอนงบประมาณเพ่ิมเติมอีก   

นางภาวิณี พุทธศรี  -  ขอเรียนชี้แจงต่อสภาเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ 
(ปลัดเทศบาล)  ปี พ.ศ.๒๕๖๔  ในส่วนของโครงการต่าง ๆ  นั้น  เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลมีจำกัด  จึงตั้ง 

งบประมาณไว้เพ่ือดำเนินเท่านี้ก่อน  เพราะโครงการแต่ละโครงการจำเป็นต้องดำเนินการในส่วนนี้ 
เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีจึงตั้งไว้ตามนั้น  แต่จะผ่านการอนุมัติของสภาหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับมติที่
ประชุมสภาในวาระต่อไปคะ 

นายชัยชนะ กลางสุวรรณ  -  ตามท่ีท่านชาญชัย  ชาติพหล  ได้กล่าวไปแล้วนั้น  กระผมเห็นด้วยครับว่าถ้าจะจัดตั้ง 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) งบประมาณในโครงการใด  ก็ควรจะตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ  ไม่ควรตั้งไว้ 

น้อย ๆ แต่มาโอนงบประมาณทีหลัง ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่าง ๆ  หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็ควรจะตั้ง 
ไว้อย่างเพียงพอ  เพราะจะได้ไม่ต้องมาโอนงบประมาณเพ่ิมเติมทีหลังอีก  เพ่ือให้ได้โครงการที่เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์  และเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  กระผมขอสอบถามเพ่ิมเติมเรื่องค่าไฟฟ้า ค่า
น้ำประปา ค่าวัสดุการเกษตร  ฝากเจ้าหน้าที่บริหารงบประมาณให้เพียงพอและให้ได้ผลมากท่ีสุดด้วย
ครับ  ขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ ตลับเงิน   -  สภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด  ได้ร่วมกันจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖-๗ ปี  และปีนี้เป็นอีก ๑ ปีที่สภาเทศบาลได้ร่วมกันจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปี  ๒๕๖๔  สำหรับงบประมาณรายรับและรายจ่ายด้านต่าง ๆ  ที่ท่านปลัดได้เสนอให้
สภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดทราบในเบื้องต้นนั้น  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอแนะเพ่ือให้
ได้เทศบัญญัติงบประมาณที่ดีและมีประสิทธิภาพ  กระผมขอสอบถามเรื่องงบประมาณด้านไฟฟ้า  
การขยายเขตและการติดตั้งไฟฟ้าถนน  ว่าในเทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๔  มีหรือไม่ ถ้าไม่มีจะ
ดำเนินการต่อไปในส่วนใด  เพื่อให้พ่ีน้องประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงทุกจุด  

นายชาญชัย ชาติพหล   - กระผมขอฝากโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ    
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) ๒๕๖๔   ดว้ยนะครับ ว่างบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท  สามารถทำไดห้รอืไม่ ถ้าจะทำก็ควรตั้ง 

งบประมาณให้เพียงพอ  แต่ถ้าไม่ตั้งไว้เพียงพอก็ไม่ควรจัดทำโครงการครับ 
ประธานสภาฯ   -  การพิจารณาโครงการและงบประมาณในเทศบัญญัติประจำปี ๒๕๖๔  เป็นอำนาจของสภา 

เทศบาลครับที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  ซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไป  ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายแล้วกระผม
ขอมติในท่ีประชุมรับหลักการแห่งร่างฯ 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256๔ ด้วยมติ
เป็นเอกฉันท์ ๑๑ ต่อ ๐ เสียง ประธานงดออกเสียง 

 
 
 
 



  ๓.2 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  ๒๕๖๔ 

  ๓.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาฯ  - เมื่อที่ประชุมสภามีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ แล้ว ในลำดับต่อไปต้องมีการ

คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องจากไม่ได้มี
การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ไว้ โดยให้สภาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาร่างเทศบัญญัติ และรับคำแปรญัตติ 
ซึ่งสภาต้องกำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงนับ 
แต่รับหลักการ โดยการเสนอคำแปรญัตติต้องทำล่วงหน้าเป็นหนังสือเสนอ ต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่าสองคน และที่
ประชุมสภาต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ในเบื้องต้นขอให้
ที่ประชุมได้เสนอก่อนว่าเห็นสมควรจะให้มคีณะกรรมการแปรญัตติเทศบัญญัติฯ กี่คนเชิญครับ 

 

นายประมวล เกิดคำ  - เสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั้งหมด 3 คน 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
ประธานสภาฯ   - ให้ที่ประชุมฯ  ได้เสนออีก แต่ไม่มีผู้ใดเสนอ จึงได้ขอมติต่อที่ประชุมฯ 
 

มติที่ประชุม  - ที่มติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรมการฯ จำนวน 3 คน ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 11 ต่อ 0 เสียง 
ประธานงดออกเสียง 

 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการจำนวน 3 คน  โดยจะเลือกทีละคน ในการ
เสนอนั้นให้เสนอทีละรายชื่อ และต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน และจะขอมติที่ประชุมเป็นคน ๆ 
ไป จนครบ 3 คน  

 

  คณะกรรมการคนที่ ๑ 
นายบุญชู นินสะคู  - เสนอ นายบุญแสง  พรนิคม สมาชิกสภาฯ เขต 1  มีผู้รับรอง ๒ คน คือ ๑. นายชัยชนะ   
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) กลางสุวรรณ สมาชิกสภาฯ เขต 1   ๒. นายวิมาลย์  เส็งภูวียง สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายประเสริฐ ตลับเงิน  - เสนอ นายสานิต ชมภูมาตย์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒  มีผู้รับรอง ๒ คน คือ ๑. นายชาญชัย   
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) ชาติพหล สมาชิกสภาฯ เขต ๒   ๒. นางสุภาษี ไกรวิเชษฐ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ เสนอกรรมการแปรญัติติคนที่ ๑  มาจำนวน ๒ คน  คือ  นายบุญแสง            

พรนิคม  สมาชิกสภาฯ เขต  ๑  และ  นายสานิต  ชมภูมาตย์  สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ซึ่งขอให้สภาฯ 
ลงมติเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่  ๑  เพียง ๑ คน  สำหรับการลงคะแนนจะลงคะแนนแบบเปิดเผย
หรือแบบลับ  ขอมติสภาฯ ครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ   -  เลือกแบบเปิดเผย  ๑๑  เสียง  เลือกแบบลับ   ๐  เสียง 
ประธานสภาฯ  -  สรุปการคัดเลือกกรรมการคนที่ ๑  เลือกแบบเปิดเผย  โดยเลือกทีละคน 

๑.  นายบุญแสง   พรนิคม  สมาชิกสภาฯ เขต  ๑  และ 
๒. นายสานิต   ชมภูมาตย์  สมาชิกสภาฯ เขต ๒  

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยมติ ๘ ต่อ ๓ เสียง ประธานงดออกเสียง 
ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  นายบุญแสง  พรนิคม เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1   

  คณะกรรมการ คนที่ ๒ 
นายประมวล  เกิดคำ  - เสนอ นายสานิต  ชมพูมาตย์  สมาชิกสภาฯ เขต 2  มีผู้รับรอง ๒ คน คือ ๑. นายประเสริฐ   
(สท. เขต 1) ตลับเงิน  สมาชิกสภาฯ เขต 1   ๒. นายชาญชัย ชาติพหล  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 

ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมจะเสนอชื่อคนอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมว่า เห็นชอบให้ นายสานิต  ชมภูมาตย์  เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 หรือไม่ 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยมติ 11 ต่อ 0 เสียง ประธานงดออกเสียง 
 



  คณะกรรมการ คนที่ ๓ 
นายชัยนะ  กลางสุวรรณ  - เสนอ นายบุญชู  นินสะคู  สมาชิกสภาฯ เขต ๒  มีผู้รับรอง ๒ คน คือ ๑. นายไสว        
(สท. เขต 1) บุตรจันทร์  สมาชิกสภาฯ เขต ๒   ๒. นายทะ   ไกรเวียง  สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
 

ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมจะเสนอชื่อคนอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมว่า เห็นชอบให้  นายบุญชู  นินสะคู   เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 หรือไม่ 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยมติ 11 ต่อ 0 เสียง ประธานงดออกเสียง 
 

ประธานสภาฯ   - คณะกรรมการฯ ก็ได้ครบทั้ง ๓ ท่าน แล้ว สำหรับการเลือกประธานคณะกรรมการฯ และ
เลขานุการนั้นขอให้คณะกรรมการฯ ได้ไปประชุมเพ่ือเลือกกันเอง  

 

๓.2.๒ สภากำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ          
ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมเสนอ กำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่า 

๒๔ ชั่วโมง 
 

นายชัยชนะ กลางสุวรรณ  - ได้เสนอให้กำหนดเวลาในการเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 
(สท. เขต ๑)  1. วันที่ 1๔ สิงหาคม 256๓ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  2. วันที่ 1๗ สิงหาคม 256๓ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  3. วันที่ 1๘ สิงหาคม 256๓ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

โดยให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ และคำแปรญัตติที่คณะกรรมการ
แปรญัตติที่ได้รับไว้ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕6๓ และส่งรายงานให้กับประธานสภาฯ 
ภายในวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕6๓  เพ่ือประธานสภาฯ จะได้ทำหนังสือแจ้งนัดประชุมพิจารณา  
วาระท่ี   2   และวาระ  3   ต่อไป  

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้เสนออีก แต่ไม่มีผู้ใดเสนอจึงได้ขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ 
 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ นายชัยชนะ  กลางสุวรรณ  เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ๑1  
ต่อ  ๐  เสียง  ประธานงดออกเสียง 

 

๓.2.๓ สภากำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติ          
  ได้รับไว้  (ให้คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาคำแปรญัตติที่ได้รับไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
 ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓) 
มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท ์๑1  ต่อ  ๐  เสียง  ประธานงดออกเสียง 
 

  ๓.๓ การพิจารณาขอมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนชื่อวัดแจ้งสว่างนอก 
  ตามหนังสือวัดแจ้งสว่างนอก  ด่วนที่สุด ที่ วจน.๐๑๐/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

เรื่องขอมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนชื่อวัดให้เหมาะสมกับพุทธสถานที่ได้ดำเนินการแล้วนั้น  โดยขอ
เปลี่ยนชื่อวัดจากชื่อเดิมคือ  วัดแจ้งสว่างนอก  เป็น  “วัดพระธาตุหลวงชุมแพ” 

ประธานสภาฯ  -  การตั้งชื่อวัดมหาเถรสมาคมมีนโยบายให้ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านตำบลที่วัดนั้นตั้งอยู่  เว้น
แต่บางหมู่บ้านตำบลที่มีชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านตำบลอยู่ก่อนแล้ว  จึงได้ตั้งชื่อวัดตามความเหมาะสม
แห่งวัดนั้น ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้วัดที่ตั้งขึ้นนั้นเป็นวัดของประชาชนทั้งหมู่บ้านตำบลนั้นจริง ๆ และเป็นการ
รักษาประวัติศาสตร์ของสถานที่นั้น ๆ  ในอนาคตด้วย 

  -  หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนชื่อวัดตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  ซึ่งการขอเปลี่ยนชื่อวัด  
กระทรวงมหาดไทยจะกำหนดหลักเกณฑ์ก่อนที่จะนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุม อันได้แก่
ความหมายเดิมไม่ดี ไม่สุภาพ เปลี่ยนเพ่ือแสดงถึงความเป็นมาทางภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์   หรือ
ความหมายดีและถือเป็นการอนุรักษ์ด้านภาษา  ฯลฯ 

 
 



  -  เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาใช้ในการดำเนินงานในการเปลี่ยนชื่อวัด  
ประกอบไปด้วย  แบบรายงานวัด รายงานการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน  รายงานการประชุมเถร
สภาคม  และที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือสำเนารายงานการประชุมของสภาตำบลที่วัดตั้งอยู่ ให้ความ
เห็นชอบในการขอเปลี่ยนชื่อวัด จึงได้ทำหนังสือมาเพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด  ได้นำเข้าที่
ประชุมสภา  เพ่ือขอความเห็นชอบทางเทศบาลตำบลโนนสะอาดต่อไป  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม
หรือชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 

นายชัยชนะ กลางสุวรรณ   -  ตามท่ีวัดแจ้งสว่างนอกได้ทำการเพื่อขอมติเห็นชอบของสภาเพ่ือเปลี่ยนแปลงชื่อนั้น   
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดทุกท่านก็เห็นดีด้วยครับ 
 
 
ประธานสภาฯ  -  เป็นโอกาสที่ดีและนิมิตรหมายที่ดีในการเปลี่ยนชื่อวัด  เพราะเทศบาลตำบลโนนสะอาดมีตรา

สัญลักษณ์เทศบาลเป็นพระธาตุหลวงชุมแพ  ต่อไปอาจเป็นวัดอารามหลวงชุมแพ  ถ้าชุมแพเป็น
จังหวัดในอนาคตข้างหน้า   จึงขอมติเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อวัดแจ้งสว่างนอก  เป็น “วัดพระธาตุหลวง
ชุมแพ”   ครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท ์๑1  ต่อ  ๐  เสียง  ประธานงดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ประธานสภาฯ  - ได้ให้ที่ประชุมสภาได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอในเรื่องอ่ืน ๆ 
นายสานิต ชมภูมาตย์  - เนื่องจากบ้านสนามบิน  หมู่ที่ ๗  ได้รับผลกระทบจากพายุฝน  ทำให้น้ำหลากและน้ำไหล 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) เข้าบ่อหนองผือไม่ได้  ชาวบ้านจึงได้ช่วยการระดมเงินจ้างรถแมคโครมาขุดให้  เพ่ือให้น้ำไหลเข้าหนอง 

ผือได้อย่างสะดวกในเบื้องต้นแล้ว  โดยชาวบ้านได้ขอความอนุเคราะห์มายังเทศบาลตำบลโนนสะอาด
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไปอีก  ๒๐,๐๐๐ บาท  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาต่อไปครับ 

นายบุญชู  นินสะคู  - ฝากถึงคณะผู้รับผิดชอบโครงการศึกษาดูงานของบุคลากร  มาช่วยชี้แจงว่างบประมาณและ 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) การบริหารจัดการงบประมาณมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไร 
นางภาวิณี พุทธศรี  -  ขอเรียนชี้แจงให้สภาฯทราบว่า  ในวันนี้เจ้าของโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรไม่อยู่ 
(ปลัดเทศบาล) ได้เดินทางไปอบรมที่จังหวัด  ในการประชุมคราวหน้าจะแจ้งให้เข้าร่วมประชุมสภาฯ เพ่ือชี้แจง

โครงการต่อไปคะ  และในวันนี้มีเรื่องแจ้งให้ทราบ  ๒  เรื่อง  คือ 
  ๑. วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  ทางอำเภอชุมแพขอความร่วมมือและความสมัครใจในการ

สวมใส่เสื้อสีฟ้าตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓  และหมายกำหนดการในการวันแม่ในปีนี้ยังไม่มาจาก
อำเภอชุมแพ  ถ้ามาจะแจ้งให้ทราบต่อไปคะ 

  ๒.  ในส่วนของ  Smart  City   ชุมแพ  นั้น  ทางเทศบาลได้ดำเนินการจัดทำตามโครงการ
แล้ว  โดยจัดทำแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓  และในวันนี้ทีมงานได้เริ่มบิน         
โดรนสำรวจพ้ืนที่ทั้งตำบลโนนสะอาดทุกหมู่บ้านแล้ว ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกเริ่มจาก  หมู่ที่ ๑,๒,๓,๙  
และจำทำการบินโดรนสำรวจทั้งสิ้น  ๓  วันจนครบทุกหมู่บ้าน  จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาทุก
ท่านเข้าร่วมสำรวจบินโดรนร่วมกับทีมงานด้วยคะ 

ประธานสภาฯ  -  นับว่าเป็นนวัตกรรมที่ดี  เพ่ือการบริหารจัดการที่ดีต่อไปและเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
และสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดเก็บภาษีต่อไป 

นายชัยชนะ กลางสุวรรณ  -  กระผมขอสอบถามโครงการพัฒนาที่ดำเนินการในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ว่าจะดำเนินการ 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) อย่างไร  เพ่ือช่วยเหลือความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน  และในส่วนของน้ำด้านการเกษตรนั้น ขอ

ฝากท่านนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาดด้วยนะครับ  โดยเฉพาะการก่อสร้างฝายกั้นน้ำของ หมู่ที่ ๑  
ครับ ว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว  ขอฝากให้เร่งดำเนินการด้วยนะครับ 

ประธานสภาฯ  -  ในการประชุมสภาฯ  แต่ละครั้ง ขอฝากให้ เลขาสภาฯ  ช่วยแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการกองทุกกอง  เข้าร่วมประชุมสภาด้วยทุกครั้งนะครับ  เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการ
ชี้แจงตอบข้อสงสัยให้กับสภาฯ แห่งนี้   



นายชาญชัย ชาติพหล  - กระผมขอเรียนให้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ  หมู่ที่ ๔  ซึ่งขณะนี้ 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) กำลังดำเนินการอยู่  ผมได้ลงไปตรวจสอบหน้างานกับช่างผู้ควบคุมงาน  และช่างผู้รับเหมาก่อสร้าง

แล้ว  ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวเป็นการระบายน้ำจากล่างสู่บนและได้แจ้งช่างให้แก้ไขแล้ว  แต่ช่าง
บอกว่าแก้ไขไม่ได้เพราะเป็นไปตามแบบ  ถ้าเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง  ทางสมาชิก
สภาที่รับผิดชอบ หมู่ที่ ๔  จะไม่รับผิดชอบ  เพราะได้แจ้งช่างให้มาดูหน้างานแล้ว  การตรวจสอบ
โครงการต้องลงไปดูด้วยกันทุกฝ่าย  ว่าเป็นอย่างไร  จะต้องแก้ไขในส่วนใด  เพ่ือการระบายน้ำที่ดี  
ไม่ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความเดือดร้อน  และถ้าไม่แก้ไขจะเกิดปัญหาตามมาอย่างไรบ้าง 

นายฉลาด  บุญสะอาด  -  สภาพบ้านโนนลาน  หมู่ที่ ๔  จะเป็นโนน  และเมื่อทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ  น้ำจะ 
(เลขาฯ สภาฯ) ไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ หากดำเนินการไม่ดีในการทำระดับวางท่อระบายน้ำ  อาจทำให้น้ำไหลท่วมบ้านที่

ต่ำแน่นอน  เห็นควรให้ประสานช่างผู้ควบคุมงาน  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบด้วยกัน  
เพ่ือหาทางแก้ไข  ขณะที่ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการอยู่  ซึ่งยังไม่เสร็จ  

ประธานสภาฯ  -  เมื่อสมาชิกในพ้ืนที่ได้ลงไปดูแล้วให้แจ้งและประสานช่างผู้ควบคุมงาน  เพ่ือแจ้งผู้รับเหมา
และคณะกรรมการตรวจรับงานให้ทราบด้วยกัน  จะได้หาทางแก้ไขร่วมกันได้ทันที  เพ่ือประชาชนใน
พ้ืนที่ไม่ได้รับผลกระทบ 

นายบุญชู  นินสะคู  -  ผมคิดว่าน้ำน่าจะไหลสะดวก เพราะเวาลาเกิดฝนตกผมไปสังเกตดูไม่พบน้ำท่วมขังครับ 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) 
นายชาญชัย ชาติพหล  - กระผมได้ประสานช่างแล้วว่าต้องแก้ไข  เพื่อให้น้ำไหลสะดวก  และหาทางแก้ไขต่อไปครับ 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒)  
ประธานสภาฯ  - ได้กล่าวสรุปและให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นและเสนอเพ่ิมเติมอีก แต่ไม่มีผู้ใดเสนอ

หรือแสดงความคิดเห็นอีก จึงได้กล่าวขอบคุณต่อที่ประชุมสภาฯ และกล่าวปิดการประชุม 
ปิดประชุม  เวลา  12.๒0  น. 
 - มีสมาชิกสภาฯ   จำนวน   ๑๒ คน  

- มาประชุม      จำนวน   ๑2 คน 
 - มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน   ๗ คน 

 ((ลงชื่อ)…………ฉลาด  บุญสะอาด...….… ผู้จด / บันทึก 
            (นายฉลาด   บุญสะอาด) 

     เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 
 

(ลงชื่อ)...........หนูเทียน  บ่าวภูเวียง...........ผู้ตรวจ           
             (นายหนูเทียน   บ่าวภูเวียง)    

                     ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ).............บุญชู  นินสะคู.............กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายบุญชู  นินสะคู) 

    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต ๒ 
 

(ลงชื่อ)............สานิต  ชมภูมาตย์.........กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายสานิต  ชมภูมาตย์) 

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต ๒ 
 

(ลงชื่อ)............ประมวล  เกิดคำ.........กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายประมวล  เกิดคำ) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1 


